

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/ร ๒๕๕๕



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย องค์ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ (Novel Coronavirus)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้ออกประกาศแจ้งการพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ หรือโรคโคโรนา ๒๐๑๒ (Novel Coronavirus) ในต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๒ จำนวน ๒ ราย เสียชีวิต ๑ ราย โดยเป็นผู้ป่วยชายชาวกาตาร์ อายุ ๔๙ ปี ซึ่งมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร่วมกับภาวะไตวาย และเคยมีประวัติการเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่วนอีก ๑ ราย เป็นผู้ป่วยชาวซาอุดีอาระเบีย อายุ ๖๐ ปี จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ยังไม่พบรายงานการแพร่กระจายโรคหรือผู้ป่วยอื่นเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการปรึกษาหารือ และประเมินความเสี่ยงร่วมกับมหาวิทยาลัย องค์การอนามัยโลก และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เห็นว่าการพบผู้ป่วยทั้งสองราย ยังไม่พบการแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้สัมผัส อีกทั้งความรุนแรงของการเกิดโรคและการระบาดก็ยังคงไม่แน่ชัด ซึ่งยังคงต้องมีการศึกษาและติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๒ รายละเอียดองค์ความรู้เรื่องโรคดังกล่าวที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

๑. ดำเนินการเฝ้าระวังโรค (ระบาควิทยาและห้องปฏิบัติการ) การรายงาน และการค้นหาผู้ป่วย
๒. แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล และใช้แนวทางการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลในระดับสูงสุด เช่นเดียวกับเคยปฏิบัติมาก่อนเมื่อพบการเกิดโรคซาร์ส
๓. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางที่จะไป-กลับจากต่างประเทศ ซึ่งคำแนะนำต่างๆ จะมีการปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค (<http://beid.ddc.moph.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิทัศน์ ราชยาวา)

รองเลขาธิการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๓๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๑๒

สำเนาเรียน 1. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. 2. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม.